

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลเกาะนางคำ
สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปีพ.ศ. ๒๕๖๕
วันศุกร์ที่ ๒๑ เดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๕ เวลา ๐๙:๓๐ น.
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลเกาะนางคำ

ผู้มาประชุม

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
๑	นายสวัสดิ์ โต๊ะหมัด	ประธานสภาฯ	สวัสดิ์ โต๊ะหมัด
๒	นายกะเอี่ยม ขวดหริ่ม	รองประธานสภาฯ	กะเอี่ยม ขวดหริ่ม
๓	นายสนั่น หล่ำสุบ	สมาชิกสภาฯ	สนั่น หล่ำสุบ
๔	นายวีระ แหละกูป	สมาชิกสภาฯ	วีระ แหละกูป
๕	นายห่อหมาน ฝาหลี๊ะ	สมาชิกสภาฯ	ห่อหมาน ฝาหลี๊ะ
๖	นายอัษฎาวุธ หมั่นหนั่น	สมาชิกสภาฯ	อัษฎาวุธ หมั่นหนั่น
๗	นายจรัส สุวรรณรัตน์	สมาชิกสภาฯ	จรัส สุวรรณรัตน์
๘	นายเมธา อินทร์รัตน์	สมาชิกสภาฯ	เมธา อินทร์รัตน์
๙	นายประยูร มะหับผลา	สมาชิกสภาฯ	ประยูร มะหับผลา
๑๐	นายนันท์รัตน์ ใจโต	สมาชิกสภาฯ	นันท์รัตน์ ใจโต
๑๑	นายมณฑล เครือวัลย์	สมาชิกสภาฯ	-
๑๒	นางสาวฤทัยรัตน์ จอเอียด	เลขานุการสภาฯ	ฤทัยรัตน์ จอเอียด

ผู้ไม่มาประชุม

๑. นายมณฑล เครือวัลย์ สมาชิกสภาฯ ลากิจ

ผู้เข้าร่วมประชุม

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
๑	นายประนุท อีสโร	นายกเทศมนตรีฯ	ประนุท อีสโร
๒	นายยุ่น แก้วมะณี	รองนายกเทศมนตรีฯ	ยุ่น แก้วมะณี
๓	นางสาวถนอมศรี ศรีชมภู	รองนายกเทศมนตรีฯ	ถนอมศรี ศรีชมภู
๔	นางวิไลพร บัวงาม	เลขานุการนายกเทศมนตรีฯ	วิไลพร บัวงาม
๕	นายปรีชา พุมภูมั่ง	ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีฯ	ปรีชา พุมภูมั่ง
๖	นายธวัชชัย ชูชมชื่น	ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาการแทน ปลัดเทศบาลตำบลเกาะนางคำ	ธวัชชัย ชูชมชื่น
๗	นางสาวพาวินี เหมียนเอียด	หัวหน้าสำนักปลัด	พาวินี เหมียนเอียด
๘	นางคัมภีร์ดา ชาตรี	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	คัมภีร์ดา ชาตรี
๙	นางสาววงศ์ตะวัน มั่นแก้ว	เจ้าพนักงานธุรการ	วงศ์ตะวัน มั่นแก้ว

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น.

เลขานุการสภาฯ ได้เชิญสมาชิกสภา คณะผู้บริหาร เข้าห้องประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน เชิญท่านประธานจตุรบุ เทียนบูชาพระรัตนตรัย พร้อมเชิญประธานสภาเปิดประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ ตามระเบียบวาระที่ได้กำหนดไว้

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งต่อที่ประชุม

ประธานสภาฯ - นายมณฑล เครือวัลย์ สมาชิกสภาฯ เขต ๒ ลากิจ
- เมื่อวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๕ ได้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาฯ เขต ๑ แทนร.ต.ท.อนันต์ หมั่นหนั้น ขอเชิญสมาชิกสภาฯ ที่ได้รับการเลือกตั้งแนะนำตัวด้วยครับ

นายอัษฎาวุธ หมั่นหนั้น เรียน ท่านประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน
สมาชิกสภาฯ ผมนายอัษฎาวุธ หมั่นหนั้น สมาชิกสภาฯ เขต ๑ ขอรายงานตัวครับ

ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปีพ.ศ.๒๕๖๕
ประธานสภาฯ ตามที่เจ้าหน้าที่สภาเทศบาลได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปีพ.ศ. ๒๕๖๕ ซึ่งคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมพิจารณาตรวจแล้ว และได้ส่งให้กับสมาชิกทุกท่านได้ตรวจดูถ้อยคำและข้อความล่วงหน้าแล้ว เชิญท่านเลขานุการฯ ได้แจ้งระเบียบข้อกฎหมายให้แก่สภาฯ ได้รับทราบ

เลขานุการสภาฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๓๓ รายงานการประชุมสภาท้องถิ่นทุกคราว ต้องให้คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้ตรวจสอบแล้ว ให้ทำสำเนารายงานการประชุมซึ่งคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมตรวจสอบแล้วขึ้นอย่างน้อยสองฉบับ เพื่อให้สมาชิกสภาท้องถิ่นได้มีโอกาสตรวจดูได้ก่อนเวลาประชุมไม่น้อยกว่าหนึ่งวันเพื่อให้สภาท้องถิ่นรับรองรายงานการประชุมนั้น การแก้ไขถ้อยคำในรายงานการประชุมให้กระทำโดยมติของที่ประชุมสภาท้องถิ่น มีสมาชิกท่านใดมีข้อความใดที่จะแก้ไข ขอเชิญท่านสมาชิกได้ตรวจสอบเป็นรายหน้าครับ

ประธานสภาฯ มีสมาชิกท่านใดจะแก้ไขข้อความตอนหนึ่งตอนใดหรือไม่ หากไม่มีท่านใดแก้ไข ผมขอมติจากที่ประชุม สมาชิกท่านใดเห็นควรรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปีพ.ศ. ๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ ยกมือครับ

มติที่ประชุม
รับรอง ๑๐ เสียง
ไม่รับรอง - เสียง
งดออกเสียง ๑ เสียง (ประธานสภา)

ระเบียบวาระที่ ๓ กระทุ้งถาม
- ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว
- ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องที่เสนอใหม่
๕.๑ ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีพ.ศ.๒๕๖๖

ประธานสภาฯ ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ได้ชี้แจงระเบียบ/ข้อกฎหมายให้สมาชิกสภาฯ ได้รับทราบ

เลขานุการสภาฯ - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๓ หมวด ๔ การโอนและการแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข้อ ๒๗ การโอนเงินงบประมาณ รายจ่ายในงบลงทุน โดยการโอนเพิ่ม โอนลด ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไป ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น

ประธานสภาฯ ขอเชิญหัวหน้าสำนักปลัดฯ ในฐานะรักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา ซึ่งแจ้งรายละเอียดครบ
 น.ส.พาวินี เหมียนเอียด เรียน ท่านประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน
 ทน.สำนักปลัดฯ ทางกองการศึกษาขอโอนงบประมาณรายจ่ายเนื่องจากงบประมาณที่ตั้งไว้ไม่พอในการดำเนิน
 รก.รักษาราชการแทน โครงการลอยกระทงจิงขอโอนงบประมาณจากกองช่าง ซึ่งมีรายละเอียดการโอนดังต่อไปนี้
 ผอ.กองการศึกษา กองการศึกษา (โอนเพิ่ม)

หมวด	ค่าใช้สอย		
ประเภท	รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
รายการ	โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง		
ตั้งไว้	๓๐,๐๐๐.-บาท	คงเหลืองบประมาณก่อนโอน	๓๐,๐๐๐.-บาท
โอนครั้งนี้	๑๗๐,๐๐๐.-บาท	คงเหลืองบประมาณหลังโอน	๒๐๐,๐๐๐.-บาท

ปรากฏในแผนงาน การศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น
กองช่าง (โอนลด)

หมวด	ค่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง		
ประเภท	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค		
รายการ	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายควนเขาวัด หมู่ที่ ๕		
ตั้งไว้	๔๘๓,๑๐๐.-บาท	คงเหลืองบประมาณก่อนโอน	๔๘๓,๑๐๐.-บาท
โอนครั้งนี้	๑๗๐,๐๐๐.-บาท	คงเหลืองบประมาณหลังโอน	๓๑๓,๑๐๐.-บาท

ปรากฏในแผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง

นายยู่น แก้วมะณี เรียน ท่านประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน
 รองนายกเทศมนตรีฯ บางครั้งในการจัดทำเทศบัญญัติเราจำเป็นต้องตั้งงบประมาณถัวเฉลี่ยไว้ทุกโครงการ เพราะ
 งบประมาณของเรามีไม่มาก ซึ่งงบประมาณที่ตั้งไว้ในโครงการลอยกระทงประมาณ ๓๐,๐๐๐ บาท
 ซึ่งไม่พอในการดำเนินโครงการ แต่ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของสภาฯครับว่าจะอนุมัติให้โอน
 หรือไม่โอนครับ

ประธานสภาฯ มีสมาชิกท่านใดมีข้อสงสัยจะซักถามหรือไม่ ขอให้ยกมือสอบถามได้ครับ หากไม่มี ผมขอมติจากที่
 ประชุมสภาฯ ว่าเห็นชอบอนุมัติให้โอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีพ.ศ.๒๕๖๖ ใครเห็นชอบยก
 มือครับ

มติที่ประชุม

เห็นชอบ	๑๐	เสียง
ไม่เห็นชอบ	-	เสียง
งดออกเสียง	๑	เสียง (ประธานสภา)

๕.๒ คัดเลือกตัวแทนสมาชิกสภาฯ เพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการกองทุนหลักประกัน

สุขภาพเทศบาลตำบลเกาะนางคำ เนื่องจากคณะกรรมการชุดเดิมหมดวาระ

ประธานสภาฯ ขอเชิญหัวหน้าสำนักปลัดฯ ซึ่งแจ้งรายละเอียดครบ

น.ส.พาวินี เหมียนเอียด หน.สำนักปลัดฯ	เรียน ท่านประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน เนื่องจากคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลเกาะนางคำ ชุดเดิมหมดวาระลง จึงต้องเลือกคณะกรรมการชุดใหม่ในส่วนของคณะกรรมการที่มาจากสภาท้องถิ่น ซึ่งจะเลือกคน เดิมหรือคนใหม่ก็ได้ โดยมีผู้รับรอง ๒ คน ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่องหลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินงานและบริหารจัดการระบบ หลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๑๒ ให้มีคณะกรรมการกองทุน หลักประกันสุขภาพ ประกอบด้วย (๓) สมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สภาองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นมอบหมายจำนวนสองคน เป็นกรรมการ
ประธานสภาฯ	ขอเชิญสมาชิกสภาฯ เสนอชื่อผู้ที่จะเป็นกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลเกาะ นางคำ จำนวน ๒ ท่าน โดยเสนอทีละคน มีผู้รับรอง ๒ คน ครับ
นายห่อหมาน ฝาท๊ะ สมาชิกสภาฯ	เสนอชื่อ นายสวัสดิ์ โต๊ะหมัด ผู้รับรอง ๒ คน คือ ๑. นายกะเข้ม ขวดหริ่ม ๒. นายวีระ แทะกะกูบ
นายเมธา อินทร์รัตน์ สมาชิกสภาฯ	เสนอชื่อ นายจรัส สุวรรณรัตน์ ผู้รับรอง ๒ คน คือ ๑. นายนันท์รัตน์ ใจโต ๒. นางสาวฤทัยรัตน์ จอเอียด
ประธานสภาฯ	มีใครจะเสนอบุคคลอื่นอีกหรือไม่ครับ หากไม่มีผมขอมติที่ประชุม ใครเห็นชอบให้นายสวัสดิ์ โต๊ะหมัด เป็นกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลเกาะนางคำ โปรดยกมือครับ
มติที่ประชุม	เห็นชอบ ๑๐ เสียง ไม่เห็นชอบ - เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง (ประธานสภา)
มติที่ประชุม	ใครเห็นชอบให้นายจรัส สุวรรณรัตน์ เป็นกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลเกาะนางคำ โปรดยกมือครับ เห็นชอบ ๑๐ เสียง ไม่เห็นชอบ - เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง (ประธานสภา)
ประธานสภาฯ	มติที่ประชุมพิจารณาให้ความเห็นชอบคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบล เกาะนางคำ จำนวน ๒ ท่าน ได้แก่ ๑. นายสวัสดิ์ โต๊ะหมัด ๒. นายจรัส สุวรรณรัตน์
นางคัมภีร์ดา ชาตรี นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	๕.๓ คัดเลือกตัวแทนสมาชิกสภาฯ เพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น แทน ตำแหน่งที่ว่าง ขอเชิญนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชี้แจงรายละเอียดครับ
น.ส.พาวินี เหมียนเอียด หน.สำนักปลัดฯ	เรียน ท่านประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน เนื่องจาก ร.ต.ท.อนันต์ หมั่นหนัน เป็นคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น เสียชีวิต ทำให้กรรมการว่าง

๑ คน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๙ และ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๘ ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย (๓) สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสามคน

คณะกรรมการชุดเดิมที่เหลือสองคนประกอบด้วย

๑. นายกะเอี่ยม ขวดหริ่ม

๒. นายสนั่น หล้าสูบ

ประธานสภาฯ

ขอเชิญสมาชิกสภาฯ เสนอชื่อผู้ที่จะเป็นคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ครับ

นายกะเอี่ยม ขวดหริ่ม

เสนอชื่อ นายอัษฎาวุธ หมั่นหนั้น

สมาชิกสภาฯ

ผู้รับรอง ๒ คน คือ

๑. นายห่อหมาน ฝาลื้อ

๒. นายสนั่น หล้าสูบ

ประธานสภาฯ

มีสมาชิกสภาฯท่านใดจะเสนอชื่อบุคคลอื่นอีกหรือไม่ครับ หากไม่มีผมขอมติที่ประชุม ใครเห็นชอบให้นายอัษฎาวุธ หมั่นหนั้น เป็นคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น โปรดยกมือครับ

มติที่ประชุม

เห็นชอบ ๑๐ เสียง

ไม่เห็นชอบ - เสียง

งดออกเสียง ๑ เสียง (ประธานสภา)

มติที่ประชุมพิจารณาเห็นชอบให้นายอัษฎาวุธ หมั่นหนั้น เป็นคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นแทนตำแหน่งที่ว่างครับ

๕.๔ พิจารณาให้ความเห็นชอบกรณีองค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุงเข้าทำประโยชน์ในเขตพื้นที่ป่า

ประธานสภาฯ

ขอเชิญผู้อำนวยการกองช่าง ชี้แจงรายละเอียดครับ

นายธวัชชัย ชูชมชื่น

เรียน ท่านประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน

ผู้อำนวยการกองช่าง

ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุงได้มีหนังสือถึงเทศบาลตำบลเกาะนางคำ เพื่อขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่า และโครงการที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุง ได้ดำเนินการไปแล้วของเทศบาลตำบลเกาะนางคำ คือ ถนนสายไทรงาม - บางตาล ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุงจึงขอมติสภาเทศบาลตำบลเกาะนางคำเพื่อนำมติสภาเทศบาลตำบลเกาะนางคำเห็นชอบไปขออนุญาตหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไปครับ

ประธานสภาฯ

มีสมาชิกท่านใดมีข้อสงสัยจะซักถามหรือไม่ ขอให้ยกมือสอบถามได้ครับ หากไม่มีผมขอมติจากที่ประชุมสภาฯ พิจารณาให้ความเห็นชอบกรณีองค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุงเข้าทำประโยชน์ในเขตพื้นที่ป่า ใครเห็นชอบยกมือครับ

มติที่ประชุม

เห็นชอบ ๑๐ เสียง

ไม่เห็นชอบ - เสียง

งดออกเสียง ๑ เสียง (ประธานสภา)

ระเบียบวาระที่ ๖

เรื่องอื่นๆ

ประธานสภาฯ

มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนอเรื่องอื่นๆ หรือไม่เชิญผู้อำนวยการกองช่าง ครับ

นายรัชชัย ชูชมชื่น
ผู้อำนวยการกองช่าง

เรียน ท่านประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน
ผมขอคำปรึกษา เรื่องที่เทศบาลตำบลเกาะนางคำ จะโอนถนนในเขตเทศบาลตำบลเกาะ
นางคำให้กับกรมทางหลวงชนบท ซึ่งถนนในเขตเทศบาลตำบลเกาะนางคำมีหลายสาย ถ้าเราจะ
โอนให้กับทางหลวงชนบท ผมคิดว่าเราควรโอนถนนสายที่ยังไม่ได้ลาดยาง เป็นลูกรัง ซึ่งถ้าเรา
ดำเนินการเองจะต้องใช้งบประมาณอีกมาก และอีกอย่างถ้าเราจะถ่ายโอนทั้งหมดเราจะไม่มี
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานมันจะมีผลกับคะแนน LPA เพราะฉะนั้นถนนที่เราเห็นควรจะถ่ายโอนตาม
ความคิดเห็นส่วนตัว ได้แก่

๑. สายแหลมดินสอ - วัดเกาะยวน
๒. สายบาลาเซาะห์ - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเกาะนางคำเหนือ
๓. สายร่วมใจพัฒนา ม.๔,๘
๔. สายปากช่อง - แหลมขา

ประธานสภา

นายประนุท อีสโร

นายกเทศมนตรีฯ

ขอเชิญนายกเทศมนตรีฯ ครับ

เรียน ท่านประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน

ผมขอพูดถึงเรื่องการดำเนินงานของเทศบาลตำบลเกาะนางคำ สักเจ็ดแปดเรื่องครับ

- การโอนถนนที่อยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาลให้กับทางหลวงชนบท เราต้องดูกฎระเบียบให้
ละเอียดก่อนที่จะโอน และผมคิดว่าเราควรโอนถนนที่มันเชื่อมโยงกัน และถนนของทางหลวงจะมี
ความกว้าง ๖ เมตรขึ้นไป ถ้าเราจะโอนเราต้องคำนึงด้วยว่าถนนในหมู่บ้านของเรามีความกว้างไม่
มากถ้าจะให้ทางหลวงเข้ามาดำเนินการมันจะกินพื้นที่รอบข้างของชาวบ้านหรือไม่

- ตามที่ผมได้ไปประชุมกลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา มีสามจังหวัดที่ติดทะเลสาบสงขลา ได้แก่ จังหวัด
สงขลา มี ๘ อำเภอ จังหวัดพัทลุง มี ๕ อำเภอ และจังหวัดนครศรีธรรมราช มี ๒ อำเภอ ซึ่งตำบล
เกาะนางคำของเราเป็นพื้นที่หนึ่งที่ติดทะเลสาบสงขลาและมีทรัพยากรที่สำคัญในการพัฒนาเป็น
แหล่งท่องเที่ยวได้เป็นอย่างดี ผากท่านสมาชิกคิดว่าเราจะใช้จุดไหนที่เราสามารถพัฒนาเป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวได้เพื่อที่เราจะได้ของงบประมาณมาพัฒนาได้

- ตามที่กรมทรัพยากรน้ำบาดาลจะโอนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการจัดหาแหล่ง
น้ำบาดาลขนาดใหญ่แก้ปัญหาภัยแล้งมาให้กับเทศบาล ตอนนี้เรายังไม่รับเพราะยังไม่สมบูรณ์ น้ำ
ยังมีค่าสนิมเหล็ก ต้องล้างถังทุกวันหรือสองสามวันครั้ง ซึ่งต้องแก้ไขกันอีกต่อไป ที่ได้เจาะบาดาล
ไปใช้ได้อยู่สามบ่ออีกหนึ่งบ่อใช้ไม่ได้ ซึ่งทางกองช่างได้มีหนังสือถึงกรมทรัพยากรน้ำบาดาลให้เข้า
มาแก้ไขให้กับเราแล้ว

- ตามที่เราได้ส่งโครงการแพลงก์น้ำเพื่อของบประมาณในการสร้างแพลงก์น้ำ คิดว่าน่าจะ
ได้งบประมาณมาสร้างแพเร็วๆนี้ครับ

- ปลายเดือนตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม ในช่วงฤดูฝนแล้วจะเกิดน้ำท่วมได้ ผมขอฝากท่าน
สมาชิกสภาฯ ด้วยให้เฝ้าระวังและหามาตรการป้องกันน้ำท่วมไว้ด้วยนะครับ

- ตามที่ผมได้ประชุมร่วมกับท่านนายกเทศมนตรีในอำเภอปากพะยูน ซึ่งได้แก่นายกเทศมนตรี
ตำบลดอนประดู่ นายกเทศมนตรีตำบลปากพะยูน และนายกองค้การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก
ได้ปรึกษาหารือกันว่าให้แต่ละเทศบาลจัดโครงการที่มันเด่นๆ ยิ่งใหญ่และไม่ซ้ำกัน เช่น เทศบาล
ตำบลปากพะยูนจัดงานชักพระ เทศบาลตำบลดอนประดู่จัดงานลอยกระทง องค์การบริหารส่วน

ตำบลเกาะหมากจัดงานย้อนรอย เทศบาลของเราจะจัดงานอะไรดีหรือจะจัดงานลอยกระทงซึ่งเข้ากับเทศบาลตอนประตูที่เขาจัดได้ยิ่งใหญ่ ฝากท่านสมาชิกด้วยครับ

- การสำรวจบ้านยากจน อยู่ยาก อยู่ลำบาก ให้นำท่านสมาชิกสำรวจเพิ่มเติม ซึ่งรายละเอียดตรงถนนศรีจะชี้แจงอีกทีครับ

- ตอนบ่ายวันนี้ขอเชิญท่านสมาชิกเข้าร่วมกิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปี ๒๕๖๕ ตามที่จังหวัดพัทลุงได้ส่งหนังสือมาเชิญชวนทำกิจกรรมดังกล่าวด้วยครับ

ประธานสภาฯ

ขอเชิญรองนายกเทศมนตรีฯ ครับ

น.ส.ถนนศรี ศรีชมภู

เรียน ท่านประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน

รองนายกเทศมนตรีฯ

ตามที่ท่านนายกเทศมนตรีฯ ได้พูดถึงเรื่องการสำรวจบ้านยากจน ทางพช.ได้ให้สำรวจบ้านยากจนอยู่ยาก อยู่ลำบากเพิ่มเติมให้ได้จำนวนประมาณหนึ่งร้อยหลัง เขต ๒ หมู่ที่ ๒ ยังไม่ได้ส่งรายชื่อ ฝากท่านสมาชิกด้วยนะคะ

ประธานสภาฯ

ขอเชิญสท.กะฉิม ขวดหริ่ม ครับ

นายกะฉิม ขวดหริ่ม

เรียน ท่านประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน

สมาชิกสภาฯ

การถ่ายโอนถนนในความรับผิดชอบของเทศบาลให้กับทางหลวงชนบท ผมคิดว่าเราควรโอนถนนสายที่มันเชื่อมโยงกัน แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องคิดดีๆก่อนที่จะโอนให้ทางหลวงชนบทด้วยครับ

ประธานสภาฯ

ขอเชิญสท.จรัส สุวรรณรัตน์ ครับ

นายจรัส สุวรรณรัตน์

เรียน ท่านประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน

สมาชิกสภาฯ

- ตามที่ตำบลเกาะหมากได้ส่งเรือพระเข้าประกวดในงานชักพระประจำปี ๒๕๖๕ วัดเกาะยวนได้รางวัลที่ ๒ ประเภทเรือพระสวยงาม และประเภทเรือพระทางน้ำเรือพระวัดบางตาลได้ที่ ๑ ครับ
- การจัดงานประเพณีลอยกระทง ถ้าเทศบาลของเราไม่จัด ส่วนใหญ่หมู่บ้านก็จะจัดกันเอง แต่ถ้าเทศบาลจัดหมู่บ้านก็จะมาร่วมงานลอยกระทงกับเทศบาลครับ

ประธานสภาฯ

มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะนำเสนอเรื่องอื่นๆ อีกไหมครับ ถ้าไม่มีกระผมขอขอบคุณสมาชิกสภาฯทุกท่านที่ได้เข้าร่วมประชุมในวันนี้ วันนี้หมดวาระระเบียบวาระการประชุมแล้ว กระผมขอปิดการประชุมครับ

เลิกประชุมเวลา ๑๒:๑๐ น

(ลงชื่อ)..... กัญทิพย์ จอเอียด จดรายงานการประชุม
(นางสาวกัญทิพย์ จอเอียด)

กรรมการตรวจรายงานการประชุม ได้ตรวจรายงานการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปีพ.ศ.๒๕๖๕ เรียบร้อยแล้ว

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นายจรัส สุวรรณรัตน์)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายห่อหมาน ฝ่าหลิ้ง)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายเมธา อินทร์รัตน์)

สภาเทศบาลตำบลเกาะนางคำ ได้มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปีพ.ศ. ๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๕ ในคราวประชุมสภาเทศบาลฯ สมัยสามัญ.....

(ลงชื่อ).....ประธานสภาเทศบาลตำบลเกาะนางคำ
(นายสวัสดิ์ โตะหมัด)